

นโยบายความเป็นส่วนตัว



มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2022

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เรา Analog Devices, Inc. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเว็บไซต์ของเราและไซต์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่เราดำเนินงาน และที่เราโพสต์ลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมเรียกว่า "ไซต์") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบด้วยส่วนทั่วไปและข้อกำหนดท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ในสถานที่เฉพาะแห่ง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว แต่จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เมื่อคุณเข้าชมไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับเวอร์ชันปัจจุบันของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ประกาศไว้บนไซต์ในขณะนั้น เรายังขอแนะนำให้ผู้เข้าชมทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

อีเมล: dataprivacy@analog.com

ที่อยู่: One Analog Way, Wilmington, MA 01887 (ส่งถึง: Legal and Risk Organization, Data Privacy)

หมายเลขโทรศัพท์: +1 (855) 601-5263

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำสหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: Nicole Jahn, Nicole.Jahn@analog.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำสหราชอาณาจักร: Dev Patel, Dev.Patel@analog.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำทวีปอเมริกา: Jodi Dahlgard, Jodi.Dahlgard@analog.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน): Marc Salarda, Marc.Salarda@analog.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำประเทศจีน: Grace Lin, Grace.Lin@analog.com

โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากคุณเพื่อช่วยให้เรายืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะดำเนินการกับคำขอของคุณ นี่คือการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่ได้รับจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันจะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณเท่านั้น ในบางกรณี เราอาจขอสำเนาเอกสารระบุตัวตนของคุณที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ เพื่อช่วยเราในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ นอกจากนี้ เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันขอของคุณ เพื่อให้การดำเนินการของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เราคือใคร

วิธีการเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

การเก็บรักษาข้อมูล

การเลือกไม่รับข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ที่เราจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การรักษาความปลอดภัย

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

ฟอร์มผู้ใช้

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ข้อกำหนดท้องถิ่น: สหภาพ

ยุโรป

ข้อกำหนดท้องถิ่น: สหราชอาณาจักร

ข้อกำหนดท้องถิ่น: จีน

ข้อกำหนดท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกา

1. เราคือใคร

Analog Devices, Inc. และบริษัทย่อยรวมเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยนิติบุคคลต่างๆ (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท ADI") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นในนามของกลุ่มบริษัท ADI ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึง "เรา" หรือ "ของเรา" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราหมายถึงกลุ่มบริษัท ADI โดยรวมและนิติบุคคลแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัท ADI กลุ่มบริษัท ADI รวมถึงบริษัท Maxim Integrated ต่างๆ คุณสามารถดูรายละเอียดของบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ADI ได้ [ที่นี่](#)

Analog Devices, Inc. ("ADI") เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งหมายความว่า ADI เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ในกรณีที่เป็นการจัดการประมวลผลเฉพาะแห่ง บริษัทย่อยจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด บริษัทย่อยจะเป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในกรณีที่ ADI และบริษัทย่อยใดๆ ทำการตัดสินใจร่วมกันว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ADI และบริษัทย่อยนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วมของกิจกรรมการประมวลผลนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นรายบุคคลหากเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ขึ้น

2. วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (i) ได้รับจากคุณ (ii) ได้รับมาจากบุคคลที่สาม และ/หรือ (iii) สร้างขึ้นโดยเราในช่วงระยะเวลาที่คุณใช้งานไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาที่คุณใช้งานไซต์ของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:

- **ข้อมูลแสดงตัวตน** ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน
- **ข้อมูลติดต่อ** ประกอบด้วยที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
- **ข้อมูลธุรกรรม** ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแก่คุณและจากคุณ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา
- **ข้อมูลทางเทคนิค** ประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าคุกกี้และตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
- **ข้อมูลโปรไฟล์** ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ การซื้อหรือคำสั่งซื้อที่ผ่านมาของคุณ ความสนใจ การกำหนดลักษณะ คำติชม และการตอบแบบสำรวจของคุณ
- **ข้อมูลผลิตภัณฑ์** ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการแก่คุณ
- **ข้อมูลการใช้งาน** ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ของเว็บไซต์
- **ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร** ประกอบด้วยกำหนดลักษณะของคุณในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลที่สามของเรา รวมถึงการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ เช่น ข้อมูลที่ผ่านการปกปิดตัวตนแล้วหรือข้อมูลรวม เพื่อวัตถุประสงค์ อาทิ การวิเคราะห์ การระบุแนวโน้มในส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อช่วยวิจัยและพัฒนาบริการใหม่ๆ ของ ADI อย่างไรก็ตาม หากเรารวมหรือผสมข้อมูลรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เราจะถือว่าข้อมูลที่เราผสมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะถูกลำดับไปภายใต้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางไซต์ของเราตามที่ระบุไว้ในแถว "ข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่าง นอกจากนี้ คุณยังอาจพบข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ฐานทางกฎหมาย และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ในกรณีที่เราระบุไว้ในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรายังได้ระบุฐานนโยบายอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไว้ด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัว



#	ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม	เหตุผลที่เราใช้ข้อมูลนั้น	ฐานทางกฎหมาย (ในกรณีที่สอดคล้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)	ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลนั้น
1.	<p>ข้อมูลที่คุณให้แก่เราเพื่อซื้อหรือขอตัวอย่างไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัทของคุณ เมืองที่พำนักอาศัย รหัสไปรษณีย์ ตำแหน่งงาน และบัญชี myAnalog รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลใบแจ้งหนี้ และข้อมูลคำสั่งซื้อ รายละเอียดที่คุณให้เพื่อเปิดบัญชีกับเรา ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดหาผลิตภัณฑ์และให้การบริการของเรา บริหารและจัดการบริการของเรา ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ รับชำระเงินจากคุณหรือคืนเงินให้คุณ ให้บริการช่วยเหลือ ให้บริการแก่คุณในฐานะลูกค้า ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราเป็นลูกค้าจริงและป้องกันการหลอกลวง เปิดเผยข้อมูลติดต่อของคุณแก่ผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สาม บริษัทในเครือ และผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา เราจะขอความยินยอมจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลติดต่อของคุณแก่ผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สาม บริษัทในเครือ และผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท ADI ซึ่งรวมถึงบริการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาของสัญญาระหว่างเราและหลังจากนั้นอีก 10 ปี เว้นแต่จะมีการระบุกรอบระยะเวลาที่สั้นกว่าในสถานที่เฉพาะแห่ง เราจะเก็บข้อมูลไว้นานกว่านั้นหากมีปัญหาใดๆ
2.	<p>ข้อมูลที่คุณให้แก่เราเพื่อรับการสื่อสารการตลาด ซึ่งประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบอ้างอิง เครื่องมือการออกแบบบทความทางเทคนิค และแหล่งข้อมูลการออกแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> เราจะขอความยินยอมในการส่งการสื่อสาร เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตให้เราส่งการสื่อสารตามการเลือกไม่รับข้อมูล ซึ่งในกรณีนี้เราจะส่งการสื่อสารจนกว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> จนกว่าคุณจะถอนความยินยอมของคุณหรือเลือกไม่รับข้อมูล

<p>3.</p>	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้บริการของเรา ซึ่งประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> • สิ่งที่เราจัดหาให้หรือที่คุณซื้อ • เวลาและสถานที่ที่คุณทำการซื้อ • สิ่งที่คุณชำระและวิธีการชำระ • คุณได้เปิดการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราหรือไม่ • คุณได้คลิกที่ลิงค์ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> • พัฒนารูปการใหม่ๆ • ปรับปรุงบริการของเรา • ระบุผลิตภัณฑ์และการตลาดที่คุณอาจสนใจ • ปรับแต่งบริการของเราในสิ่งที่คุณสนใจและลักษณะที่คุณใช้บริการของเรา • การวิเคราะห์และการวิจัยทางสถิติ 	<ul style="list-style-type: none"> • จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา • เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการปรับปรุงบริการของเราและทำความเข้าใจลักษณะที่ลูกค้าใช้บริการเหล่านั้นให้มากขึ้น • เรามีตัวเลือกให้คุณสามารถปฏิเสธบริการที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณที่น่าเสนอโดยใช้กลไกการตัดสินใจอัตโนมัติได้ หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> • หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเก่า โปรดดูข้อ 1 ด้านบน • กรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม จะเท่ากับระยะเวลาของความยินยมนั้น • กรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม จะเท่ากับจำนวนปีต่อไปนี้หลังจากที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันอีกต่อไป: รัสเซีย จีน ฮองกง อินเดีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย (หลังจากนั้น 3 ปี), แคนาดาและสหรัฐอเมริกา (หลังจากนั้น 5 ปี), สิงคโปร์และสวีเดน (หลังจากนั้น 6 ปี), มาเลเซีย (หลังจากนั้น 7 ปี), ญี่ปุ่น (หลังจากนั้น 10 ปี), ไต้หวัน (หลังจากนั้น 15 ปี)
<p>4.</p>	<p>ข้อมูลเมื่อคุณสื่อสารกับเรา ไม่ว่าจะโดยพบหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือทางอีเมล ทางโทรศัพท์ ทางโซเชียลมีเดีย หรือทางสื่ออื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายละเอียดการติดต่อของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ หากคุณใช้บัญชีโซเชียลมีเดียสื่อสารกับเรา) • รายละเอียดการสื่อสารของคุณกับเรา • รายละเอียดการสื่อสารของเราต่อคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • ตอบปัญหา ข้อกังวล คำขอใดๆ • ตรวจสอบการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรม • พัฒนารูปการใหม่ๆ • ปรับปรุงบริการของเรา • ปรับแต่งบริการของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา • เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการทำความเข้าใจความคิดเห็นจากลูกค้าและตอบสนองต่อการสื่อสารของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม จะเท่ากับระยะเวลาของความยินยมนั้น • กรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม จะเท่ากับจำนวนปีต่อไปนี้หลังจากที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันอีกต่อไป: รัสเซีย จีน ฮองกง อินเดีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย (หลังจากนั้น 3 ปี), แคนาดาและสหรัฐอเมริกา (หลังจากนั้น 5 ปี), สิงคโปร์และสวีเดน (หลังจากนั้น 6 ปี), มาเลเซีย (หลังจากนั้น 7 ปี), ญี่ปุ่น (หลังจากนั้น 10 ปี), ไต้หวัน (หลังจากนั้น 15 ปี)

นโยบายความเป็นส่วนตัว



AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

<p>5. ข้อมูลที่ให้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของคุณซึ่งประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อผู้ใช้ของคุณ • รหัสผ่านของคุณ • การตั้งค่าบัญชีของคุณ • การกำหนดลักษณะบัญชีของคุณ • ที่อยู่อีเมลของคุณ • ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย 	<ul style="list-style-type: none"> • ให้การบริการของเรา • บริหารและจัดการระบบของเรา • ระบุลักษณะที่คุณต้องการใช้บัญชีของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • จำเป็นต่อการให้บริการบัญชี • เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการอนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนการกำหนดลักษณะและการตั้งค่าของคุณทางออนไลน์ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ด้านบน • กรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจะเท่ากับระยะเวลาของความยินยอมนั้น • กรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจะเท่ากับจำนวนปีต่อไปนี้หลังจากที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันอีกต่อไป: รัสเซีย จีน ฮองกง อินเดีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย (หลังจากนั้น 3 ปี), แคนาดาและสหรัฐอเมริกา (หลังจากนั้น 5 ปี), สิงคโปร์และสวีเดน (หลังจากนั้น 6 ปี), มาเลเซีย (หลังจากนั้น 7 ปี), ญี่ปุ่น (หลังจากนั้น 10 ปี), ไต้หวัน (หลังจากนั้น 15 ปี)
<p>6. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ • การตั้งค่าสาร์ตแวร์และเบราว์เซอร์ • วันที่และเวลาที่ส่งคำขอ • คำขอของคุณ • หน้าที่คุณเข้าชม ลิงค์ที่คลิก และคำค้นหาที่คุณใช้ในโปรแกรมค้นหา • ที่อยู่ IP และตำแหน่งที่ตั้ง • วิธีการนำทางคุณไปยังและจากเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาของเว็บไซต์ • การกำหนดลักษณะของคุณ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณเข้าดูหรือค้นหา 	<ul style="list-style-type: none"> • ให้การบริการของเรา (ซึ่งรวมถึงการตลาดแบบเจาะจงที่คุณสามารถเลือกไม่รับได้) • พัฒนาการใหม่ๆ • ปรับปรุงบริการของเรา • ระบุปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์และประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ • การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน • ตรวจสอบและป้องกันการหลอกลวง • ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา • เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการให้การบริการของเราแก่คุณ พัฒนาและปรับปรุงบริการของเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมออนไลน์มีความปลอดภัย • จำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> • ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ด้านบน • กรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจะเท่ากับระยะเวลาของความยินยอมนั้น • กรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจะเท่ากับจำนวนปีต่อไปนี้หลังจากที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันอีกต่อไป: รัสเซีย จีน ฮองกง อินเดีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย (หลังจากนั้น 3 ปี), แคนาดาและสหรัฐอเมริกา (หลังจากนั้น 5 ปี), สิงคโปร์และสวีเดน (หลังจากนั้น 6 ปี), มาเลเซีย (หลังจากนั้น 7 ปี), ญี่ปุ่น (หลังจากนั้น 10 ปี), ไต้หวัน (หลังจากนั้น 15 ปี)

	<ul style="list-style-type: none"> การหยุดทำงาน การดาวน์โหลดผิดพลาด และเวลาตอบสนอง 			
7.	<p>ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคู่ค้าบุคคลที่สามและลูกค้าองค์กร ซึ่งอาจประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานข้อมูลเครดิต บริษัทที่ดำเนินการด้านการชำระเงิน ธนาคารของคุณ บุคคล บริษัท หรือบริษัทในเครืออื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของคุณ แหล่งที่มาสาธารณะ เช่น บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกรายอื่นๆ ในโปรแกรมสะสมคะแนน ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า หรือลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการบริการของเรา บริหารและจัดการระบบของเรา รับชำระเงินจากคุณหรือคืนเงินให้แก่คุณ ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราเป็นลูกค้าจริงและป้องกันการหลอกลวง ปรับแต่งบริการของเรา การวิเคราะห์และการวิจัยทางสถิติเกี่ยวกับลูกค้าของเรา รวมข้อมูลนี้กับข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น 	<ul style="list-style-type: none"> จำเป็นต้องการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการของเรา โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาบุคคลที่สามบางแห่ง เพื่อดำเนินการชำระเงินหรือคืนเงิน จำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการระบุตัวตนลูกค้าของเรา จำเป็นต้องประโยชน์สาธารณะว่าเราสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนและป้องกันการหลอกลวง เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการรับข้อมูลจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา/สมาชิกรายอื่นๆ ในโปรแกรมสะสมคะแนนของเราเกี่ยวกับลูกค้าที่มีเหมือนกัน เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการทำความเข้าใจฐานลูกค้าของเรา เรามีความจำเป็นทางธุรกิจอันชอบธรรมที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ด้านบน กรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจะเท่ากับระยะเวลาของความยินยอมนั้น กรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจะเท่ากับจำนวนปีต่อไปนี้หลังจากที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นไม่เป็นปัจจุบันอีกต่อไป: รัสเซีย จีน ฮองกง อินเดีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย (หลังจากนั้น 3 ปี), แคนาดาและสหรัฐอเมริกา (หลังจากนั้น 5 ปี), สิงคโปร์และสวีเดน (หลังจากนั้น 6 ปี), มาเลเซีย (หลังจากนั้น 7 ปี), ญี่ปุ่น (หลังจากนั้น 10 ปี), ไต้หวัน (หลังจากนั้น 15 ปี)

นโยบายความเป็นส่วนตัว



AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

<p>8. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอีกทางจากแหล่งที่มาอื่นๆ หรือแหล่งที่มาสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อ • ข้อมูลที่นำเสนอบนโซเชียลมีเดียของเรา • ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนบุคคลของคุณ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยระบบรักษาความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • รักษาการรับรู้ของตลาด • สร้างและรักษาการสร้างสรรค์บนพื้นที่โซเชียลมีเดีย • สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการรักษาประวัติข้อมูลสาธารณะและการดำรงตัวตนทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและทางโซเชียลมีเดีย • เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการรักษาความปลอดภัยแก่ธุรกิจของเรา • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีการเผยแพร่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคุณหรือบุคคลอื่น ภายในขอบเขตที่เหมาะสมตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สื่อและโซเชียลมีเดีย โดยจะเก็บรักษาไว้ยาวนานเท่าที่ข้อมูลนั้นยังเผยแพร่เป็นสาธารณะ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอีกทางโดยระบบรักษาความปลอดภัย เราจะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ตามความเหมาะสมตามนโยบายที่มีผลบังคับใช้
<p>9. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้จำหน่าย ผู้จัดการจำหน่าย ตัวแทน และผู้ให้บริการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่ทำงานให้กับบริษัท • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> • สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • จำเป็นต่อการทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญา • เรามีฐานประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย คู่ค้า และบริษัทอื่น ๆ รวมทั้งการติดต่อกับบุคคลที่ทำงานให้กับบริษัทเหล่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ระยะเวลาของสัญญาระหว่างเราและหลังจากนั้นอีก 10 ปี เว้นแต่ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ โดยมีข้อยกเว้นดังนี้: • ฝรั่งเศสและเกาหลี (หลังจากนั้น 5 ปี), สหราชอาณาจักร อินเดีย และสิงคโปร์ (หลังจากนั้น 6 ปี), ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น (หลังจากนั้น 7 ปี), จีน (หลังจากนั้น 8 ปี), สเปน (หลังจากนั้น 15 ปี)

* กรณีที่ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลหลายช่วงมีผลกับข้อมูลเดียวกัน ระยะเวลาที่นานกว่าจะมีผลบังคับใช้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย ADI ได้

4. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน

เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ความเสี่ยงต่ออันตรายที่เป็นไปได้จากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่นได้หรือไม่ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

รายละเอียดของระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแง่มุมต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ด้านบน

5. การเลือกไม่รับข้อมูล

ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่กำหนดให้ผู้รับได้รับการสื่อสารตามการเลือกรับข้อมูล อันเกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการขายหรือโครงการอื่นๆ เราอาจสอบถามคุณอย่างเจาะจงว่าคุณมีข้อคัดค้านเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลบางประเภทหรือไม่ หากคุณเลือกไม่รับข้อมูลภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เราจะเคารพการตัดสินใจของคุณ

หากคุณต้องการยกเลิกการรับอีเมลส่งเสริมการขายเพิ่มเติมหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลบริการ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ dataprivacy@analog.com หรือคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้อความ กรณีที่คุณยกเลิกการรับข้อความการตลาด การเลือกดังกล่าวจะไม่มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่ออนไลน์เป็นผลมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ การลงทะเบียนรับประกัน ประสิทธิภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ หรือธุรกรรมอื่นๆ โปรดทราบว่าบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเฉพาะของตนเองซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา และคุณจะต้องติดต่อบุคคลที่สามดังกล่าวต่างหากเกี่ยวกับคำขอยกเลิกรับข้อมูล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่/กับบุคคลที่สามต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่เหมาะสม:

บุคคลที่สาม	ประเทศ	ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทในกลุ่ม บริษัทของเรา	ออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล แคนาดา จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สกอตแลนด์ เซอร์เบีย สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวีตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลแสดงตัวตน ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน ข้อมูลติดต่อ ประกอบด้วยที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแก่คุณและจากคุณ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา ข้อมูลทางเทคนิค ประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าโฆษณา เวลาและตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ข้อมูลโปรไฟล์ ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ การซื้อหรือคำสั่งซื้อที่ผ่านมาจากคุณ

บุคคลที่สาม	ประเทศ	ข้อมูลส่วนบุคคล
		<p>ความสนใจ การกำหนดลักษณะ คำติชม และ การตอบแบบสำรวจของคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการแก่คุณ • ข้อมูลการใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ประกอบด้วย การกำหนดลักษณะของคุณในการรับข้อมูล การตลาดจากเราและบุคคลที่สามของเรา รวมถึง การกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ • ข้อมูลส่วนบุคคลรวม ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่รวมข้อมูลรวมและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้าด้วยกัน
ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการ	เรามีคู่ค้าทางธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ	ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในแถวด้านบน

เพิ่มเติม:

- ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเราหรือของผู้อื่น เช่น โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำขอจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (เช่น หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานสืบสวน หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ) และเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาล
- เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณอันเกี่ยวข้องกับการขายในอนาคตหรือการขายในปัจจุบัน การควบรวมกิจการ การโอนกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรอื่นๆ ของธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา
- นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการใช้และเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านไซต์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

7. สถานที่ที่เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในศูนย์ข้อมูล ADI ในสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นๆ ที่ ADI ดำเนินธุรกิจอันได้แก่ ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ซึ่งกลุ่มบริษัท ADI สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ การเข้าถึงจะได้รับการควบคุมตามหลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูลเสมอ และจะให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะในกรณีที่เราจำเป็นต้องให้บริการที่ร้องขอแก่คุณ หรือช่วยให้เราปฏิบัติตามหน้าที่ที่จำเป็นหรือชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประมวลผลข้อมูลของเราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานที่อื่นๆ ได้ โปรดดูภาพรวมของผู้ประมวลผลข้อมูลของเราและสถานที่ตั้ง [ที่นี่](#)

หากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับกลุ่มบริษัท ADI หรือบุคคลที่สาม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ (ถ้ามี)

8. การรักษาความปลอดภัย

การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดได้ 100% อย่างไรก็ตาม เราได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้หรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกเปิดเผย นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจในการรู้ข้อมูล บุคคลเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งของเราเท่านั้น และมีหน้าที่ในการรักษาความลับ

คุณยังควรป้องกันรหัสผ่านและ ID ผู้ใช้ที่คุณใช้ในการเข้าถึงไซต์และแจ้งไปยัง dataprivacy@analog.com หากคุณสงสัยว่ามีการละเมิดรหัสผ่านหรือ ID ผู้ใช้ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวหากมีการใช้งานไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้รหัสผ่านและ ID ผู้ใช้ของคุณ

เราได้กำหนดขั้นตอนเพื่อจัดการกับการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

นอกจากมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว เรายังกำหนดขั้นตอนทางกายภาพและทางปกครอง เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณที่เราประมวลผล

9. ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ลิขสิทธิ์ในไซต์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น หากคุณใช้ลิขสิทธิ์เหล่านี้ คุณจะออกจากไซต์ของเรา เราไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของไซต์เหล่านั้น ดังนั้น เราจะไม่รับรอง หรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้หรือเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่พบในไซต์ดังกล่าว หรือเกี่ยวกับผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจได้รับจากการใช้งานไซต์เหล่านั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเอง

10. ฟอรัมผู้ใช้

หากคุณใช้ฟอรัมผู้ใช้บนไซต์ของเรา คุณควรทราบว่าผู้ใช้รายอื่นๆ ของฟอรัมเหล่านี้สามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งบนไซต์นี้ รวมทั้งอาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อส่งข้อความไม่พึงประสงค์ถึงคุณได้ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เลือกที่จะส่งในฟอรัมเหล่านี้

11. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ไซต์นี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เราไม่มีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราไม่ประสงค์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บนไซต์นี้ หากคุณ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ปกครองของเด็ก พบเห็นว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ (เช่น โดยการแจ้งข้อมูลอายุเท็จ) คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ dataprivacy@analog.com

หากเราพบว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์คนดังกล่าว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยทันที

ข้อกำหนดท้องถิ่น:

12. ข้อกำหนดท้องถิ่น: สหภาพยุโรป

หากคุณมีถิ่นฐานอยู่ในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

- (a) **GDPR** หมายถึง ระเบียบข้อบังคับฉบับ 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี ณ วันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนไหวโดยเสรีของข้อมูลดังกล่าว และการยกเลิกคำสั่งฉบับ 95/46/EC
- (b) **ประเทศสมาชิก** หมายถึง ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
- (c) เรายึดตัวแทนประจำสหภาพยุโรปคือ Nicole Jahn ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ Nicole.Jahn@analog.com และที่อยู่สถานประกอบการหลักของเราคือ Analog Devices International U.C., Bay F-1 Raheen Industrial Estate Limerick, Ireland
- (d) หากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทของเราหรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมรองรับเพื่อรับประกันความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโดยการลงนามในร่างข้อสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการยุโรปนำมาถือปฏิบัติ (GDPR มาตรา 46(2)(c)) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อสัญญามาตรฐานเหล่านี้ [ที่นี่](#) นอกจากนี้ในกรณีที่จำเป็น เราจะนำมาตราการเพิ่มเติมมาปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนอยู่ในระดับที่เท่าเทียมหรือมากกว่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาของร่างข้อสัญญามาตรฐานที่เราถือปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้กับคุณ
- (e) เรายธิบายถึงสิทธิ์ของคุณโดยละเอียดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ไว้ทางด้านล่าง สิทธิ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่สิทธิ์เด็ดขาดและได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เราจะดำเนินการกับคำขอใช้สิทธิ์ของคุณภายในหนึ่งเดือน แต่เรามีสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาออกไปเป็นสองเดือนได้ หากเราขยายระยะเวลาการดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้รับคำขอจากคุณ หากคำขอของคุณไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเกินสมควรอย่างชัดเจน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอในสถานการณ์ดังกล่าว
 - (i) **การเข้าถึง:** คุณมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเราว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่หรือไม่ และหากเราดำเนินการดังกล่าวอยู่ คุณสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับตัวคุณ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเราดำเนินการประมวลผลข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
 - (ii) **การแก้ไข:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เรามีอยู่เกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณลงทะเบียนกับ myAnalog.com ไว้ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยตรง
 - (iii) **การลบ:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลออกในบางสถานการณ์ โดยมีข้อยกเว้นบางประการที่เราอาจปฏิเสธคำขอลบนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย
 - (iv) **การยับยั้ง:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น หากคุณต้องการให้เราแสดงความถูกต้องหรือเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลนั้น
 - (v) **การโอนย้ายข้อมูล:** คุณสามารถขอให้โอนสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กับคุณหรือบุคคลอื่นได้ (หากทำได้ในทางเทคนิค) คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายแก่บริษัทอื่น

- (vi) **การคัดค้าน:** กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลด้วยเหตุผลนี้ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อาจอนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปได้เพื่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา
- (vii) **ถอนความยินยอมของคุณ:** กรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลนั้นๆ ได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะมีการถอนความยินยอม
- (viii) **ยื่นเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงานกำกับดูแล:** เราจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้แก้ไขปัญหาที่คุณร้องเรียน คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่คุณพำนักอาศัย ประเทศที่คุณทำงาน หรือประเทศที่เกิดข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ได้ คุณสามารถดูรายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลในสหภาพยุโรปและรายละเอียดการติดต่อของหน่วยงานเหล่านี้ได้ [ที่นี่](#)

13. ข้อกำหนดท้องถิ่น: สหราชอาณาจักร

หากคุณมีถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

- (a) **GDPR ของสหราชอาณาจักร** หมายถึง ระเบียบข้อบังคับฉบับ 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี ณ วันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยความคุ้มครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนไหวโดยเสรีของข้อมูลดังกล่าวฉบับบังคับไว้ และการยกเลิกคำสั่งฉบับ 95/46/EC
- (b) เรามีตัวแทนในสหราชอาณาจักรคือ Dev Patel ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ Dev.Patel@analog.com
- (c) หากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่มบริษัทของเราหรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร วรรค 12(c) จะมีผลบังคับใช้โดยอนุโลม

14. ข้อกำหนดท้องถิ่น: จีน

หากคุณมีถิ่นฐานอยู่ในจีน ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

- (a) **กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของจีน** หมายถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศจีน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021) กฎหมายความมั่นคงทางข้อมูลของประเทศจีน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021) และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่เป็นครั้งคราว และระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว
- (b) **ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ADI** ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ One Analog Way, Wilmington, MA, 01887, USA ("ADI" หรือ "เรา") เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- (c) เรามีตัวแทนในประเทศจีนคือ Grace Lin ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ Grace.Lin@analog.com
- (d) เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณโดยไม่ขอความยินยอมจากคุณภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:
 - (i). กรณีที่จำเป็นต่อการทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาที่มีคุณเป็นคู่สัญญา
 - (ii). กรณีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

- (iii). กรณีที่จำเป็นต่อการรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือปกป้องชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณในกรณีฉุกเฉิน
 - (iv). กรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานข่าว การควบคุมดูแลโดยมติมหาชน และการกระทำอื่นๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 - (v). กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วโดยตัวคุณเองหรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และในขอบเขตที่เหมาะสม และ
 - (vi). สถานการณ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่บังคับใช้ในประเทศ
- (e) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน** ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจสร้างความเสียหายต่อศักดิ์ศรีของคุณหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินได้โดยง่าย จากบริการต่างๆ ที่คุณใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณที่เราประมวลผลอาจรวมถึงข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ฯลฯ เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อให้การบริการที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณน้อยที่สุด (ตัวอย่างเช่น ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรที่จำเป็นเท่านั้น ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสระหว่างการส่งและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อจำเป็น และดำเนินการประเมินผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล)
- คุณยินยอมให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามข้อกำหนดในนโยบายนี้ หากคุณไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ โปรดอย่าใช้บริการบางอย่างของเรา (ตามที่เราได้อธิบายให้คุณทราบแล้วข้างต้นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการบางอย่าง)
- (f) **ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน** ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศจีนที่บังคับใช้ เราอาจขอความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจากคุณ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามตามหลัก "ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูล" เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศจีน
 - (g) **การโอนถ่ายระหว่างประเทศ** หากเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทของเราหรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศจีน เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมรองรับเพื่อรับประกันความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หากจำเป็น เราจะยื่นขอการประเมินความมั่นคงปลอดภัยที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขอการรับรองที่จำเป็น หรือลงนามในสัญญามาตรฐานกับผู้รับข้อมูล
 - (h) **ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** ADI อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเราทั่วโลก เพื่อให้เราสามารถทำการตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่คุณอาจสนใจ ช่วยให้เราริเคราะห์และทราบความต้องการของผู้ใช้ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรายกระดับประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเสนอการใช้งานทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

(i) **สิทธิ์**

ผู้พำนักอาศัยในประเทศจีนมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศจีน เราจะดำเนินการกับคำขอสิทธิ์ของคุณภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับคำขอของคุณ มิฉะนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีความล่าช้าและเหตุผลที่เกิดความล่าช้าดังกล่าว

- **สิทธิ์ในการเข้าถึงและขอสำเนา:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผล ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับตัวคุณ
- **สิทธิ์ในการรู้:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราอธิบายกฎของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- **สิทธิ์ในการแก้ไข:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราได้อยู่เกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณลงทะเบียนกับ [myAnalog](#) ไว้ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยตรง
- **สิทธิ์ในการลบ:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลออก หาก: การประมวลผลแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่สามารถแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือไม่มี ความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป เรายุติ การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง หรือครบระยะเวลาการเก็บข้อมูล คุณถอน ความยินยอมและไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้อื่นใดให้ต้องมีการประมวลผลข้อมูลอยู่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับทาง ปกครอง หรือข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกัน หรือเกิดสถานการณ์อื่นใดที่กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับทางปกครองระบุห้ามไว้ อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของ คุณได้ หาก: ยังไม่ครบระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทาง ปกครองกำหนดไว้ การลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิค หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา
- **สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล:** คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรา มีอยู่เกี่ยวกับตัวคุณให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากคุณ เราจะ ตรวจสอบคำขอของคุณและหากคำขอดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เราจะจัดหาช่องทางในการ ถ่ายโอนข้อมูลให้แก่คุณอย่างเหมาะสม
- **สิทธิ์ในการถอนความยินยอม:** คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมได้ หากเราประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมจากคุณ หากคุณถอนความยินยอม เราจะไม่สามารถให้ การบริการที่สอดคล้องกับความยินยอมที่คุณยื่นขอถอนแก่คุณได้อีกต่อไป
- **สิทธิ์ในการคัดค้านการตัดสินใจอัตโนมัติ:** คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการพหุเชิงข้อมูลและ การตลาดเชิงพาณิชย์โดยใช้กลไกการตัดสินใจอัตโนมัติ นอกจากนี้ หากการตัดสินใจที่เกิดขึ้น จากการตัดสินใจอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราชี้แจงเรื่องดังกล่าวและคัดค้านการตัดสินใจที่มาจาก การตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวได้
- **สิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนบัญชี myAnalog ของคุณ:** คุณสามารถขอให้เรา ยกเลิกการลงทะเบียนบัญชี MyAnalog ของคุณได้ โดยหลังจากการยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว เราจะยุติการจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการของเราแก่คุณ และเราจะลบข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณตามคำขอของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- (j) หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณตามข้างต้น โปรดส่งอีเมลคำขอมาที่ dataprivacy@analog.com ADI จะตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอที่มีผลบังคับตามกฎหมาย หากคำขอดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ADI จะแจ้งเหตุผลที่คำขอนั้นไม่มีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ และทางเลือกของคุณในการดำเนินการหาข้อยุติผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลและด้วยการเยียวยาทางกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเรากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศจีน
- (k) **ความเป็นส่วนตัวของเด็ก:** เราไม่มีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีในประเทศจีน หากคุณ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ปกครองของเด็ก พบเห็นว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ dataprivacy@analog.com เพื่อขอลบข้อมูลดังกล่าว

15. ข้อกำหนดท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกา

หากคุณมีถิ่นฐานอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

- (k) **กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย** หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยความความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 และพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2020 ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่เป็นอย่างอื่น และระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว
- (l) **ประกาศแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูล:** หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าวันที่ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครั้งล่าสุด รวมถึงแหล่งที่มาในการเก็บรวบรวมและวิธีที่เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โปรดดูจากแผนภูมิต่อไปนี้: [ดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย \("แผนภูมิ"\)](#) เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากแหล่งที่มาประเภทต่อไปนี้: [ดาวน์โหลดแผนภูมิ](#) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: [ดาวน์โหลดแผนภูมิ](#) เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับบุคคลที่สามประเภทต่อไปนี้: [ดาวน์โหลดแผนภูมิ](#) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้: [ดาวน์โหลดแผนภูมิ](#) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้: เราไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้บริโภคในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: [ดาวน์โหลดแผนภูมิ](#)
- (m) **ประกาศแจ้งการขายข้อมูล:** เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เราไม่รู้เห็นข้อเท็จจริงใดๆ ในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอายุ 16 ปีหรือต่ำกว่า
- (n) **ห้ามติดตาม:** เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งและระหว่างไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นครั้งคราว เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งและระหว่างเว็บไซต์ บริการระบบประมวลผลแบบออนไลน์หรือคลาวด์ แอปพลิเคชันออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันมือถือต่างๆ บางเบราว์เซอร์รองรับคุณสมบัติ "ห้ามติดตาม" ที่ใช้เพื่อส่งสัญญาณแก่เว็บไซต์ว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามในเบราว์เซอร์ต่างๆ ที่คุณเข้าชม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดใช้งานการติดตามบางประเภทได้ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา
- (o) **กฎหมายความเป็นส่วนตัว (Shine the Light):** คุณสามารถยื่นขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางตรงของบุคคลที่สามนั้นได้ หากคุณต้องการยื่นขอดำเนินการดังกล่าว โปรดส่งอีเมลมาที่ dataprivacy@analog.com

(p) สิทธิ

ผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิตาม CCPA ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าถึง การลบ และการไม่เลือกปฏิบัติ

- **สิทธิในการรู้:** คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ได้ไม่เกินสองครั้งต่อปี: (i) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณและจากคุณในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าวันที่คุณยื่นขอ (ii) ประเภทของแหล่งที่มาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (iii) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (iv) ประเภทของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ (v) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่เก็บรวบรวมในระหว่างเวลานั้น
- **สิทธิในการลบ:** คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นจำเป็นต่อการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น ตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ป้องกันกิจกรรมมุ่งร้าย หลอกลวง ฉ้อโกง หรือผิดกฎหมาย ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
- **ขั้นตอนการยื่นขอ:** คุณมีสิทธิที่จะยื่นขอรับทราบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยคุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ dataprivacy@analog.com คุณยังสามารถแต่งตั้งตัวแทนที่รับมอบอำนาจเพื่อยื่นขอในนามของคุณได้เช่นกัน เราจะยืนยันการได้รับและดำเนินการกับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
- **วิธีการตรวจสอบยืนยัน:** เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ และเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะพยายามตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการกับคำขอของคุณโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับประเภท ความละเอียดอ่อน และมูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความตรงกันของข้อมูลระบุตัวตนที่ระบุอยู่ในคำขอของคุณกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณ เรายังอาจใช้วิธีการตรวจสอบยืนยันที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณและ/หรือขอให้คุณลงนามยืนยันยอมรับโทษจากการให้ความเท็จ
- **สิทธิในการห้ามเลือกปฏิบัติ:** เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณด้วยเหตุจากการใช้สิทธิของคุณที่ระบุไว้ในวรรคนี้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบรับการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะไม่:
 - ปฏิเสธการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่คุณ
 - เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการกับคุณในราคาหรืออัตราที่ต่างออกไป ซึ่งรวมถึงด้วยการให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือการเรียกเก็บค่าปรับ
 - จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีระดับหรือคุณภาพต่างออกไปให้แก่คุณ
 - เสนอว่าคุณอาจได้รับสินค้าหรือบริการในราคาหรืออัตราที่ต่างออกไป หรือสินค้าหรือบริการที่มีระดับหรือคุณภาพต่างออกไป
- **สิทธิในการลบของผู้เยาว์:** หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณมีสิทธิที่จะขอและได้รับการลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์บนสภาพแวดล้อมโซเชียลมีเดียของเรา ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณต้องการยื่นขอดำเนินการดังกล่าว โปรดส่งอีเมลมาที่ dataprivacy@analog.com การลบไม่ได้รับรองว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์จะถูกลบออกอย่างสมบูรณ์หรือเบ็ดเสร็จ